

TRAO QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯỞNG...

(Tiếp theo trang 1)

ghi nhớ hợp tác đầu tư Việt Nam - Singapore, bao gồm công bố biên bản hợp tác phát triển dự án VSIP, trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp của VSIP tại các địa phương. Trong đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã trao quyết định chấp thuận chủ

trương đầu tư khu công nghiệp VSIP tại Thái Bình cho đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Dự án khu công nghiệp VSIP tại Thái Bình với mục tiêu đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng; địa điểm thực hiện tại địa bàn hai xã An Tân,

Thụy Trường (Thái Thụy) thuộc Khu kinh tế Thái Bình. Đây là dự án do Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam Singapore là nhà đầu tư. Dự án có quy mô sử dụng đất 333,4ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 4.932,364 tỷ đồng, tương đương gần 212 triệu USD, tiến độ thực hiện không quá 36 tháng, thời hạn hoạt động của dự án 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

14 TÁC PHẨM ĐƯỢC TRAO GIẢI...

(Tiếp theo trang 1)



Ban tổ chức trao chứng nhận và huy chương vàng cho tác phẩm "Lễ hội đền Lộng Khê" của tác giả Nguyễn Viết Rừng (Hải Phòng).

tinh thần của nhân dân trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Thông qua liên hoan đã khơi dậy, khuyến khích các tác giả đổi mới tư duy nghệ thuật, mở rộng đề tài, chủ đề, biên độ sáng tạo. Đây cũng là dịp để Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với các tỉnh, thành phố thúc đẩy phong trào sáng tác ảnh nghệ thuật phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị và đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, đưa nhiếp ảnh đến với công chúng, đặc biệt là những người yêu nghệ thuật.

Qua nhiều vòng chấm điểm, hội đồng giám khảo liên hoan đã lựa chọn được 14 tác phẩm nổi bật nhất để trưng bày tại triển lãm, trao thưởng cho 14 tác phẩm xuất sắc nhất liên hoan. Trong đó, Ban tổ chức đã trao huy chương vàng của

liên hoan cho tác phẩm "Lễ hội đền Lộng Khê", thể loại ảnh bộ của tác giả Nguyễn Viết Rừng (Hải Phòng); trao huy chương bạc cho các tác phẩm: "Tạo hình cho gốm Phù Lãng", thể loại ảnh đơn của tác giả Lý Việt Dũng (Bắc Ninh); "Sách là bạn - là tri thức", thể loại ảnh đơn của tác giả Nguyễn Trọng Hiếu (Bắc Ninh); "Nét đẹp ngày hoan đờn cho Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Ninh và Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật thành phố Hải Phòng. Có 15 tác phẩm của nghệ sĩ Thái Bình được trưng bày tại triển lãm, 3 tác phẩm được trao giải tại liên hoan.

Phát biểu chào mừng tại lễ khai mạc, đồng chí Phó Chủ



Ban tổ chức trao chứng nhận và huy chương bạc cho các tác giả.

tịch UBND tỉnh chúc mừng những kết quả Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và hội văn học nghệ thuật các tỉnh, thành phố trong khu vực đã đạt được. Đồng chí khẳng định: Mỗi tác phẩm trưng bày là một khoảnh khắc đẹp, chân thực, sinh động, thể hiện rõ khát vọng vươn lên trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, tạo cho người xem những cung bậc cảm xúc mến yêu vùng đất, con người khu vực đồng bằng sông Hồng. Là đơn vị đăng cai liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng lần thứ 25, năm 2023, Thái Bình đã tích cực, chủ động chuẩn bị các điều kiện trong công tác tổ chức để liên hoan thành công tốt đẹp; mong rằng trong thời gian diễn ra liên hoan, hình ảnh đất và người Thái Bình năng động, đổi

mới, sáng tạo và khát vọng phát triển sẽ để lại những dấu ấn tốt đẹp trong mỗi du khách.

Tại lễ khai mạc, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam đã trao kỷ niệm chương "Vi sự nghiệp phát triển nghệ thuật nhiếp ảnh Việt Nam" cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình. Lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia liên hoan và cờ lưu niệm cho Hội Văn học Nghệ thuật Ninh Bình - đơn vị đăng cai tổ chức liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng lần thứ 26, năm 2023.

Thời gian trưng bày các tác phẩm tham gia triển lãm diễn ra từ ngày 29/8 - 5/9 tại Bảo tàng tỉnh.

QUYẾT LIỆT, TRÁCH NHIỆM HƠN NỮA...

(Tiếp theo trang 1)

về chống khai thác IUU đến nay vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế chưa được khắc phục tại các địa phương như: chưa hoàn thành việc đăng ký tàu cá, cấp giấy phép khai thác hải sản; cấp nhật dữ liệu tàu cá vào cơ sở dữ liệu nghệ cá quốc gia (VNFishbase) chưa đầy đủ. Cụ thể, tổng số tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên đã được đăng ký và cập nhật trên cơ sở dữ liệu VNFishbase là 71.658/86.820 chiếc, đạt 82,5%. Tổng số tàu cá đã được cấp giấy phép còn hạn mới đạt khoảng 70%. Tình trạng tàu cá tham gia hoạt động khai thác hải sản chưa báo đảm đủ điều kiện vẫn tiếp tục diễn ra. Theo đó, lập đạt thiết bị giám sát hành trình đạt gần 100% nhưng tình trạng tàu cá ngắt kết nối xảy ra phổ biến với số lượng lớn. Tình trạng tàu cá không cập cảng chỉ định theo quy định vẫn diễn ra thường xuyên; tỷ lệ giám sát sản lượng thủy sản qua cảng còn thấp. Thực hiện

xác nhận, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác trong nước còn nhiều tồn tại. Tình trạng tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài vẫn tiếp tục xảy ra, diễn biến phức tạp. Cụ thể, từ đầu năm 2023 đến nay (tính đến ngày 29/8/2023) tiếp tục xảy ra 39 tàu/252 ngư dân bị nước ngoài bắt giữ, xử lý.

Sau khi nghe ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác IUU Trần Lưu Quang nhấn mạnh: EC khẳng định không gỡ cảnh báo "thẻ vàng" nếu không chấm dứt tình trạng tàu cá của ngư dân Việt Nam khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Do vậy, từ nay đến tháng 10/2023 các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố ven biển phải triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp quyết liệt, trách nhiệm hơn nữa để chấm dứt tàu



Ảnh minh họa

cá ngư dân Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch tổng thể chuẩn bị tiếp và làm việc với đoàn thanh tra EC thực tế lần thứ 4 vào tháng 10; tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc địa phương khắc phục tồn tại, hạn chế, bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định về chống khai thác IUU. Bộ Ngoại giao thông qua các kênh ngoại giao truyền tải thông điệp thể hiện quyết tâm chính trị của Việt Nam trong kỷ nội dung trao đổi liên quan về chống khai thác IUU trong các cuộc đối thoại cấp cao, bảo đảm tranh thủ sự ủng hộ tích cực của các bên liên quan đối với quyết tâm chính trị của Việt Nam trong gỡ cảnh báo "thẻ vàng". Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các địa phương ven biển, các bộ, ngành tăng cường kiểm tra, giám sát, không để xảy ra tình trạng tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài từ nay đến tháng 10/2023. Bộ Thông tin và Truyền thông tăng thời lượng, chất lượng thông tin, tuyên truyền trong và ngoài nước về những nỗ lực, kết quả triển khai chống khai thác IUU của Việt Nam. Các địa phương tiếp tục quản lý cảng cá, tàu cá và thực hiện điều phối cùng với các cơ quan trung ương, địa phương trong thực hiện chống khai thác IUU.

KIỂM TRA CÔNG TÁC TÍN NGƯỠNG...

(Tiếp theo trang 1)

giáo họ diễn ra thường xuyên nhưng không đăng ký với chính quyền địa phương; một số chức sắc, chức việc ở một số nhà chùa chưa đủ điều kiện nhưng vẫn cùng với các cơ quan trung ương, địa phương trong thực hiện chống khai thác IUU.

xây dựng, sửa chữa các công trình tôn giáo khi chưa thực hiện thủ tục, hồ sơ theo quy định.

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo tỉnh nhấn mạnh, mặc dù các hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện Vũ Thư

hiện đang nền nếp nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều vấn đề phát sinh liên quan đến tín giáo. Vì vậy, huyện cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho các chức sắc, chức việc và đồng bào có đạo; quản lý chặt chẽ đội ngũ chức sắc, chức việc hoạt động tôn giáo trên địa bàn. Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị chuyên môn và các địa phương thiết chặt công tác quản lý đất

đai, xây dựng ở các cơ sở tôn giáo; xử lý nghiêm và triệt để các sai phạm trong lĩnh vực đất đai tại các cơ sở tôn giáo. Lực lượng công an và chính quyền các địa phương sâu sát, nắm bắt kịp thời phát hiện các vụ việc, vấn đề phát sinh trong hoạt động tôn giáo, từ đó tham mưu giải quyết sớm, tránh hình thành các điểm nóng về an ninh trật tự xuất phát từ hoạt động tôn giáo tại địa bàn.

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC HÓA HỌC

Hiều dưng, thực hiện nghiêm

(Tiếp theo và hết)

Kỳ 3: Rà soát kỹ, thực hiện nghiêm để giải quyết dứt điểm

Hàng nghìn trường hợp bị dừng thực hiện chính sách người HDKC bị nhiễm CDHH cơ bản đồng thuận song vẫn còn trường hợp có đơn thư, kiến nghị, thậm chí tập trung khiếu kiện làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cần phải giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị trên tinh thần thực hiện đúng các quy định của pháp luật và nhiệm vụ mà tỉnh đặt ra.

Xử lý đơn thư, kiến nghị đúng quy định

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, từ tháng 1/2021 đến hết tháng 6/2023, Sở đã tiếp nhận 1.158 đơn kiến nghị về chính sách đối với người HDKC bị nhiễm CDHH, trong đó năm 2021 có 912 đơn, năm 2022 có 213 đơn, 6 tháng đầu năm 2023 có 33 đơn. 139 công dân có khiếu nại lần đầu; 41 công dân có khiếu nại lần 2; 123 công dân có đơn khởi kiện Tòa án nhân dân tỉnh, trong đó có 41 đơn kháng cáo lên tòa cấp cao sau khi có kết quả án sơ thẩm.

Ngoài đơn thư khiếu nại còn có hiện tượng công dân tập trung đông người đến các cơ quan chức năng, kể cả cơ quan trung ương để kiến nghị. Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đồng thời có nhiều cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Người có công để báo cáo, xin ý kiến tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các kết luận thanh tra tại Thái Bình. Đến nay, Sở đã giải quyết, trả lời, xử lý xong 1.153/1.158 đơn. Đặc biệt, sau khi rà soát, thực chứng dừng thực hiện chế độ, có nhiều đơn khiếu nại của công dân gửi đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Bộ về việc xử lý đơn khiếu nại của công dân, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục rà soát lại 80 hồ sơ, phối hợp với các ngành



Vào dịp lễ, tết, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh và hội nạn nhân chất độc da cam/Đioxin các cấp vận động kinh phí từ các tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm để trao cho người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học.

thực chứng 80 trường hợp để đánh giá lại tình trạng dị dạng, dị tật, kết quả cả 80 trường hợp đều không đủ điều kiện hưởng trợ cấp trong đó có 3 trường hợp không đến thực chứng, 77 trường hợp qua thực chứng kết luận con đẻ của người HDKC không mắc dị dạng, dị tật theo quy định. Trong giải quyết khiếu nại lần 2, đến nay UBND tỉnh đã thụ lý, giải quyết 41 đơn khiếu nại sai; đã ban hành 14 quyết định đình chỉ khiếu nại do 2 công dân rút đơn khiếu nại, 12 công dân chuyển đơn khởi kiện đã được Tòa án nhân dân

Tích cực phối hợp, quan tâm giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo của công dân về thực hiện chính sách đối với người HDKC bị nhiễm CDHH, đến nay Tòa án nhân dân tỉnh đã thụ lý, giải quyết 123 đơn khởi kiện của công dân, trong đó có 54/54 đơn đủ điều kiện giải quyết, đã xét xử, phán quyết bác 54 đơn; còn lại 69 đơn quyết định đình chỉ vụ án với lý do người khởi kiện rút đơn khởi kiện hoặc đã được tòa triệu tập 2 lần nhưng vắng mặt không có lý do. Sau khi Tòa án nhân dân tỉnh xét xử 54 vụ án sơ thẩm có kết quả bác đơn, 41 trường hợp có đơn kháng cáo lên Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, đã có 27 vụ được xét xử, kết quả bác đơn kháng cáo, giữ nguyên

án sơ thẩm; 2 trường hợp rút đơn kháng cáo; 8 quyết định đình chỉ vụ án với lý do người khởi kiện vắng mặt hoặc do cấp sơ thẩm đã đình chỉ vụ án; còn 4 vụ đang trong quá trình thụ lý chờ xét xử.

Tại sao vẫn còn khiếu kiện?

Để giải quyết dứt điểm tình trạng khiếu kiện, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trong tháng 7 vừa qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với ngành y tế, các cấp hội nạn nhân chất độc da cam/Đioxin và các địa phương tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với những người bị dừng thực hiện chính sách còn có kiến nghị, khiếu nại tại 7 huyện (thành phố Thái Bình

không còn trường hợp kiến nghị, khiếu nại) song có 2 huyện Thái Thụy, Vũ Thư không tổ chức được do các trường hợp đồng thực hiện chính sách được mời đối thoại nhưng không đến tham gia đối thoại. Qua đối thoại, phần lớn ý kiến của những người bị dừng thực hiện chính sách đều bày tỏ quan điểm không muốn tiếp tục kiến nghị, khiếu kiện song khi bị dừng thực hiện chính sách họ cảm thấy bị ảnh hưởng đến danh dự, uy tín tại cộng đồng. Một số trường hợp cho biết bị ảnh hưởng hoàn cuộc sống, sinh hoạt vì hoàn cảnh hết sức khó khăn. Một số khác bày tỏ chưa tin tưởng vào sự rà soát và thực chứng của ngành chức năng bởi trên thực tế vẫn còn những trường hợp không đúng quy định nhưng đang được hưởng chính sách.

Ông Trần Xuân Duyên, thôn Tài Giá, xã Quỳnh Hưng (Quỳnh Phụ) nêu quan điểm, ông tham gia chiến trường từ những năm 1970, khi có chính sách đối với người HDKC bị nhiễm CDHH, ông hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn và được hưởng chính sách. Sau 10 năm, đến nay ông bị dừng thực hiện chính sách, ông rất ngại với bà con, hàng xóm. Bản thân ông cũng không muốn hàng tháng phải đi khiếu kiện, tập trung đông người vì tuổi đã cao, sức đã yếu. Nhưng để bảo vệ danh dự của mình, bắt buộc đi ông phải làm như vậy. Ông mong muốn tìm, các ngành chức năng quan tâm đến ý kiến của người bị dừng thực hiện chính sách để có hướng giải quyết thấu tình, đạt lý, đặc biệt không để người không đủ điều kiện vẫn được hưởng chính sách.

Hiều thấu đáo để giải quyết dứt điểm

Những sai, lọt trong quá trình thực hiện chính sách người HDKC bị nhiễm CDHH trên địa bàn tỉnh đã được chỉ rõ; việc chấn chỉnh, sửa sai cũng đã được các ngành, các cấp nỗ lực thực hiện. Để thực hiện đúng quy định của trung ương bước phải dừng thực hiện chính sách đối với hàng nghìn người chứ không phải với một hay ít người. Có một số lượng không nhỏ trường hợp bị dừng thực hiện chính sách lỗi hoàn toàn thuộc về cơ quan hướng dẫn trong

Theo kế hoạch, sáng ngày 30/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh với công dân thuộc diện dừng thực hiện chế độ người HDKC và con đẻ của họ bị nhiễm CDHH. Cùng dự có đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội; Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các sở, ngành liên quan.

quá trình làm thủ tục hồ sơ thực hiện chính sách, không thuộc về người hưởng chính sách. Vì vậy, những người bị dừng thực hiện chính sách cùng gia đình và cả cộng đồng cần hiểu rõ vấn đề này để cởi bỏ áp lực tinh thần cho những người bị dừng thực hiện chính sách.

Bên cạnh đó, cần hiểu thấu đáo chính sách đối với người HDKC bị nhiễm CDHH là để dành cho những người thực sự bị ảnh hưởng bởi CDHH theo danh mục 17 bệnh, tật, dị dạng, dị tật quy định tại Quyết định số 09. Còn người HDKC đã có chính sách đối với người HDKC. Cụ thể, những người HDKC được hưởng chế độ theo Quyết định số 142 của Thủ tướng Chính phủ, người HDKC trên 15 năm (mà không có chế độ ưu đãi hàng tháng) được hưởng trợ cấp hàng tháng, người dưới 15 năm được hưởng trợ cấp 1 lần.

Về vấn đề còn không ít trường hợp không đủ điều kiện nhưng vẫn đang được hưởng chính sách như trước ý kiến phản ánh, ông Nguyễn Văn Trường, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẳng định: Tất cả các hồ sơ đều được rà soát kỹ, mục tiêu của ngành là thực hiện đúng, nghiêm, không để người đủ điều kiện không được hưởng chính sách, đồng thời không để lọt người không đủ điều kiện lại được hưởng chính sách. Thời gian qua, Sở đã tiếp nhận 69 đơn phản ánh, kiến nghị về việc hưởng chính sách không đúng quy định. Sở đã giải quyết xong 67 đơn, trong đó có quyết định đình chỉ hưởng chính sách đối với 11 trường hợp; 6 trường hợp đang tạm đình chỉ chính sách để rà soát, thanh tra. Sở

cũng khuyến khích tinh thần tố giác, phát hiện những trường hợp đang hưởng sai và thông tin đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để kịp thời xử lý.

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn trân trọng, biết ơn sự hy sinh xương máu của các thế hệ ông cha đã tham gia kháng chiến để con cháu có cuộc sống tự do, hạnh phúc như ngày hôm nay. Cùng với sự phát triển của đất nước, các chế độ, chính sách chăm sóc người có công nói chung, người tham gia HDKC ngày càng được thực hiện chu đáo, đầy đủ hơn. Với các chính sách hỗ trợ tích cực và sự quan tâm của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân, đến nay có trên 99% gia đình người có công trong tình có mức sống trong tình hình tốt lên. Riêng đối với những người HDKC bị nhiễm CDHH luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ tối đa bởi bệnh, tật đã biến nạn nhân chất độc da cam trở thành "người nghèo nhất trong những người nghèo, người đau khổ nhất trong những người đau khổ". CDHH không chỉ ảnh hưởng đến thể hệ thứ nhất mà còn ảnh hưởng cả đến thế hệ thứ hai, thứ ba. Nếu không phải là nạn nhân chất độc da cam, chắc chắn đó phải là điều hạnh phúc hơn hết của những người lính đã từng tham gia kháng chiến. Chung tay giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, đồng thời để chính sách người HDKC bị nhiễm CDHH được thực hiện đúng quy định, thực sự dành cho nạn nhân chất độc da cam, đó là mong mỏi của tất cả những người lính đã tham gia kháng chiến và toàn thể cộng đồng.

TRẦN HƯƠNG - NGUYỄN CƯỜNG